

ใน ๘ วันที่ผ่านมาแล้ว เพราะฉะนั้นจึงเห็นสมควรจะเปลี่ยนเปรรูปหนีสืบสมัยนี้ ในวันพระเดือนละ ๘ ครั้งทุกเดือนมิใช่ข้าก แต่ทว่าคำวิธินี้ ก็เป็นแต่ความคำวิธของข้าพเจ้าเอง ยางที่กระไม่ข้องกับคำวิธ ของท่านทั้งปวง ยางควเพราะฉะนั้นข้าพเจ้าผู้จัดการ ขอขอนุญาตแก่ท่านทั้งปวง ที่จะเปลี่ยนแปลงจึงชี้ไม่ชอบใจของข้าพเจ้าผู้จัดการข่างามสมควร

ในที่นี้ ขอให้ท่านทั้งปวง ซึ่งมีความประสงค์จะทราบเหตุการณ์ในราชการ ทุกแบบฉบับใด ๆ ที่จะออกในหนังสือฉบับนี้ แล้วแต่จะรับหนังสือฉบับนี้ ขอให้แจ้งความมายังโรงอักษรพิมพ์การ ในพระบรมมหาราชวัง จะทำการส่งไปให้สำเนา ประสงค์ทุกประการ

ข่าวเปลี่ยนราชทูตสยาม

ในคืนทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ราชทูตของขลุพระบาท เป็นราชทูตออกไปประเทศยุโรปแลอเมริกา เปลี่ยนบรรราชทูตวิเสศ ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ทั้งออกไปรักษาทางพระราชไมตรีแต่เมื่อมีแม่แบบจากสนธิให้กลับเข้ามาในราชการในกรุงสยาม แต่ในครั้งนั้นราชทูตที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ใหม่สามพวก คือ พระยามนตรีสุริยวงษ์ ผู้ได้รับเครื่องราชอิสริยยศสำหรับพระกุล ทักษิณจุลจอมเกล้าวิเสศ แลเครื่องราชอิสริยยศอันสูงส่งมณฑลสยาม มหาสุภภรณ์ เป็นบรรราชทูตวิเสศ ซึ่งทรงกับเขนวยเอกยตราอศินาวิมนิสเคอเปลนิปอเตนฉาวี

พระศิริการภักดี เป็นอุปทูต คือ สิเกรตารี
 หลวงสุริยาบุรุษ ผู้ช่วย ๖ อักเตเช
 นายฉิมแพะ ๖ อักเตเช

ขุนวิจิตรวรศาสตร์ ๖ ๖ ๖
 รวม ๕ นาย ไปสู่สำนักนี้ เซเยนส์ คือกรุงเวรตยิเตน ๑ ออชิงตัน คืออเมริกา ๑ กรุงเฮก คือ ฮอลันดา ๑ กรุงปารีส คือเบลเยียม ๑ แต่ให้อยู่ในกรุงเวรตยิเตน ไปเยี่ยมเยี่ยมกรุงทั้ง ๓ เมือง ๆ

พระยาไกรโกษา ผู้ได้รับเครื่องราชอิสริยยศสำหรับเกียรติยศอันสูงส่งมณฑลภาค เป็นบรรราชทูตวิเสศ ซึ่งทรงกับเขนวยเอกยตราอศินาวิมนิสเคอเปลนิปอเตนฉาวี

พระบรมราชบุรุษ อุปทูต คือ สิเกรตารี
 หลวงชาญบุญเขศรนายเวร ผู้ช่วย ๖ สิเกรตารี
 ขุนปฏิภาณพิจิตร ๖ ๖ ๖
 ชูจอม ชาเวีย ๖ ๖ ๖ ล่าม ๑

รวม ๕ นาย ไปสู่สำนักนี้ กรุงเวอชาย คือฝรั่งเศส ๑ กรุงโรม คือ อิตาลี ๑ กรุงแมกตรีก คือสเปน ๑ กรุงลิสบอน คือโปรตุเกส ๑ แต่อยู่ในกรุงฝรั่งเศส ไปเยี่ยมเยี่ยมกรุงทั้ง ๓ บ้าง

พระยาไกรราชพลชั้น ผู้ได้รับเครื่องราชอิสริยยศ สำหรับเกียรติยศอันสูงส่งมณฑลสยาม มณฑลภาค เป็นบรรราชทูตวิเสศ ๑ นายรองพินัยราชกิจ อุปทูต คือ สิเกรตารี ๑ หลวงมนตรีโกษา ผู้ช่วย ๖ อักเตเช ๑

ขุนชาญสวกล ๖ ๖ ๖
 เอกเวก ลอฟทส์ ๖ ๖ ๖ ล่าม ๑

รวม ๕ นายนี้ ไปสู่สำนักนี้ กรุงเบอลิน คือเยอรมนี ๑ กรุงเวียนนา คือ ออสเตรีย ๑ กรุงโรมเป็นเอเคน คือ เคนมารค ๑ กรุงสตอกโฮม คือ กรุงสวีเดนนรเว ๑ แต่อยู่ในกรุงเยอรมนี ตลอดไปเยี่ยมเยี่ยมเมืองทั้ง ๓ ตามสมควร

กำหนดทุกหัว ๓ พวงฯ ได้กราบบายขัตติยมา
 ออกจากกรุงสยามไปสู่นักขัตติ ที่กล่าวมาแล้ว
 ในเดือน ๖ ขึ้น ๑๕ ค่ำ แต่ผู้ที่จะไปรับ
 ราชการในสถานต่าง ๆ นี้ ยางคนก็ได้อาศัย
 ประเศอุระบางแล้ว เมื่อผู้ที่อยู่ในกรุงเทพ ฯ
 ได้ออกไปถึงแล้ว จึงจะได้ไปสู่นักขัตติที่
 หมายกำหนด

ว่าด้วยเส้นนาบตี ว่าการต่างประเทศ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณา
 โปรดเกล้าฯ ให้พระเจ้าอนิงยาเซอ กรมหลวง
 เทเวธวงวิโรประการ เสนาบดีว่าการต่างประเทศ
 เสด็จออกไปประเทศยุโรป เพื่อจะได้เป็นผู้เชิญ
 กระแสพระบรมราชโองการ ไปถวายพระพรไชย
 มงคล ในสมเด็จพระนางเจ้าราชินีกรุงเทพ
 บิเสนแห่งอริแลนส์ ในมหามงคลสมัยเฉลิมศรี
 ราชสมบัติ ซึ่งสมเด็จพระนางเจ้าราชินีได้เสด็จ
 ท่องศิริราชสมบัติมาได้ ๕๐ ปี แลจะได้ไปเยี่ยม
 เยี่ยมสมเด็จพระเจ้าแผ่นดิน แลท่านประสิทธิ์
 ในประเทศยุโรป ซึ่งมีทางพระราชไมตรีที่กรุง
 สยาม ตามเวลาที่สมควรจะเสด็จได้ กำหนด
 ที่จะได้ออกจากสยาม ออกจากกรุงสยาม
 เดือน ๕ เดือน ๖ ขึ้น ๑๕ ค่ำ แลผู้ว่าการ
 แทนเสนาบดีว่าการต่างประเทศนี้ ทรงพระ
 กรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พระบาทสมเด็จ
 ว่าจะการในตำแหน่งนี้ ไปว่าการมหาดวงเทเวธวงวิ
 โรประการ จะเสด็จกลับมา

ข่าวตั้งรองอธิบดีที่อธิบดีบริหารการพิพัฒนา

แลผู้จัดการมิเวซีเยม
 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พระเจ้า

อนิงยาเซอ พระองค์เจ้าวรวรณกร รัชทายาท
 ผู้ว่าที่รองอธิบดีกรมพระคลังมหาสมบัติ แล
 รัชการพิพัฒนา พระราชทานพระบรมราช
 อนุญาตให้รับราชการในตำแหน่งนี้ เดือน ๕
 เดือน ๕ แรม ๕ ค่ำ ปีจอชุกศักราช ๑๓๖๘
 เป็นวันที่ ๖๗๑๑ ในรัชกาลปัตยุบันนี้

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พระเจ้า

อนิงยาเซอ พระองค์เจ้าไชยานุชิต รัชทายาท
 ผู้ว่าการนิเวศกรมหลวง พระราชทานพระบรม
 ราชอนุญาตให้รับราชการในตำแหน่งนี้ เดือน ๕
 เดือน ๕ แรม ๗ ค่ำ ปีกระพศักราช ๑๓๖๘
 เป็นวันที่ ๖๗๒๑ ในรัชกาลปัตยุบันนี้

ว่าด้วยกอมิตีผู้จัดการโรงพยาบาล

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งทรง
 พระมหากรุณาแก่อาณาประชาราษฎร ซึ่งอยู่ใน
 พระราชอาณาจักร แลชนที่ได้อาศัยพึ่งพระ
 บรมโพธิสมภารอยู่ในสยามประเทศ พระองค์
 ได้ทรงพระราชดำริที่จะแก้อันตรายอันใหญ่ยิ่ง
 ของชนที่ป่วย คือพยาบาลแก่คนจนผู้ขาดทุน
 ที่ระอุอยู่จะมีได้ ะโปรดเกล้าฯ ให้ตั้งโรง
 พยาบาล มีหมอผู้ชำนาญในการโรค แลผู้
 พยาบาล แลอาหารเลี้ยงแก่คนที่ย่อยใช้นั้นมา
 ณาแล้ว แต่จะระราชกิจจานุเบกษาอื่น ๆ มีมากการ
 จึงยังมีได้ จักตั้งขึ้น แต่ถึงถึงนั้นก็ให้ทรง
 พระราชดำริในการเรื่องอื่นเสมอ ะให้ทรง
 พระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พระบรมวงษานุวงษ
 แลข้าราชการ ผู้ที่จะกล่าวต่อไปนี้ เป็นกอม
 ิตีผู้จัดการโรงพยาบาลรักษาคนป่วย ให้เป็น